

Ngày Phòng Chống Nạn Buôn Người: Tuyên bố chung

30 tháng Bảy, 2023 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

Bộ trưởng Bộ An Toàn Công Cộng và Dịch Vụ Khẩn Cấp Mike Ellis, Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình Searle Turton, Bộ Trưởng Bộ Nghệ Thuật, Văn Hóa và Tình Trạng Phụ Nữ Tanya Fir và Bộ Trưởng Bộ Việc Làm, Kinh Tế và Thương Mại Matt Jones đã cùng ra tuyên bố chung sau đây về Ngày Thế Giới Phòng Chống Nạn Buôn Người:

“Buôn người là một vấn đề thực sự, thậm chí ngay cả ở đây Alberta, và chính quyền chúng ta cùng với các đối tác cộng đồng đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng này. Một trong những cách tốt nhất để chúng ta có thể phá vỡ và ngăn chặn nạn buôn người là nâng cao hiểu biết về nó. Chỉ vài ngày trước, chính quyền chúng ta đã khai trương Văn Phòng Đấu Tranh Chống Buôn Người tại Alberta, đây sẽ là một trung tâm nguồn lực cho những người sống sót, các nạn nhân và những người đang muốn tìm hiểu thêm về nạn buôn người. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn nạn tội phạm không thể tưởng tượng này và trả lại quyền tự do cho mỗi cá nhân xứng đáng. Cùng nhau, người dân Alberta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Mike Ellis, Bộ trưởng Bộ An Toàn Công Cộng và Dịch Vụ Khẩn Cấp

“Buôn người và các hình thức bóc lột khác thường nhằm vào những người dân Alberta dễ tổn thương, trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên. Nó tước đi phẩm hạnh của nạn nhân và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người sống sót và gia đình họ. Chúng tôi tiếp tục cam kết bảo vệ và trao quyền cho những người sống sót, kết nối họ với những trợ giúp cần thiết và giải quyết những nguyên nhân gốc rễ để ngăn chặn sự bóc lột sau này. Tất cả những người dân Alberta, đặc biệt là những công dân trẻ tuổi của chúng ta, đều có quyền được an toàn. Nhưng chúng ta phải học cách nhận biết những dấu hiệu cảnh báo và lên tiếng để bảo vệ lẫn nhau.”

Searle Turton, Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình

“Nạn buôn người khá phổ biến tại Alberta và thường diễn ra trắng trợn. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn buôn người, nhưng phụ nữ, bé gái và những người 2SLGBTQIA+ thường có nguy cơ cao hơn. Để thực hiện mục tiêu chấm dứt buôn người của chính phủ chúng ta, tôi sẽ lập ra một kế hoạch chiến lược 10 năm để vạch ra lộ trình giúp chấm dứt bạo lực với từng giới tính và, từ đó, chấm dứt nạn buôn người trong tỉnh chúng ta”.

Tanya Fir, Bộ Trưởng Bộ Nghệ Thuật, Văn Hóa và Tình Trạng Phụ Nữ

“Buôn lậu lao động là một hình thức buôn người phổ biến và lạm dụng và bóc lột lao động tạm thời là người nước ngoài. Theo luật lao động của Alberta, người lao động nước ngoài có các quyền và được bảo vệ giống như tất cả các lao động khác. Chính quyền Alberta tiếp tục duy trì Văn Phòng Tư Vấn Lao Động Nước Ngoài Tạm Thời để giúp người lao động hiểu rõ hơn các quyền của họ và được trợ giúp khi họ phải đối mặt với các điều kiện làm việc bất bình đẳng, mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Văn phòng này cũng có thể giới thiệu nạn nhân đến các cơ quan có thẩm quyền khi có những cáo buộc về ngược đãi, bao gồm cả những nguy cơ buôn lậu lao động”.

Matt Jones, Bộ Trưởng Bộ Việc Làm, Kinh Tế và Thương Mại

Những yêu cầu truyền thông xin liên hệ

Michael Kwas

780-818-2389

Thư Ký Báo Chí, Bộ An Toàn Công Cộng và Dịch Vụ Khẩn Cấp

Chinenye Anokwuru

780-720-1915

Thư Ký Báo Chí, Bộ Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình

Garrett Koehler

780-554-5777

Thư Ký Báo Chí, Bộ Nghệ Thuật, Văn Hóa và Tình Trạng Phụ Nữ

Andrea Farmer

780-405-0775

Thư Ký Báo Chí, Bộ Việc Làm, Kinh Tế và Thương Mại